

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๖๗



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่ จังหวัดมุกดาหารมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๗๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งให้อำเภอพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลลูกหนี้ในระบบระหว่างข้อมูลอำเภอกับอำเภอ หรืออำเภอกับสำนักงานเขต และให้อำเภอเร่งรัดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของลูกหนี้ และเจ้าหนี้และปรับปรุงสถานะข้อมูลลูกหนี้ และเจ้าหนี้ รวมถึงการบันทึกข้อมูลรายงานผลให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ กรมการปกครองจะมีการจำหน่ายข้อมูล ภายหลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ พบว่า มีข้อมูลจากการลงทะเบียนฯ จำนวนหนึ่งที่คุณลงทะเบียนได้ให้ข้อมูลไว้ แม้จะมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน แต่เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้ หรือเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญของบุคคลผู้ลงทะเบียน ส่งผลให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลและติดตามเข้าสู่กระบวนการ แก้ไขปัญหานี้นอกระบบของอำเภอได้ ดังนั้น เพื่อให้มีการตรวจสอบและจำแนกความครบถ้วนของข้อมูล ผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบและติดตามข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดที่ได้มีการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ เพื่อบันทึก “สถานะลูกหนี้” ทุกราย โดยดำเนินการในหัวข้อ “ปรับปรุงข้อมูลลูกหนี้ และเพิ่มเจ้าหนี้” สำหรับสถานะ ข้อมูลจะระบุ จำนวน ๓ หัวข้อ ดังนี้

(๑) ระหว่างดำเนินการ

(๒) ดำเนินการแล้วเสร็จ - ยุติเรื่องครบทุกราย

(๓) ดำเนินการแล้ว ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้, ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบไม่มี เจ้าหนี้, ลูกหนี้เสียชีวิต และขอลอนเรื่อง

ทั้งนี้ การบันทึกสถานะลูกหนี้ดังกล่าว ไม่ทำให้จำนวนข้อมูลลูกหนี้จากการลงทะเบียนลดลง แต่จะเป็นสถานะที่ปรับให้ทราบผลว่าผู้ลงทะเบียนรายนั้น มีขั้นตอนการได้รับความช่วยเหลือภายหลังลงทะเบียนอย่างไร

๒. จังหวัดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของอำเภอได้จากหัวข้อ “สถานะลูกหนี้” ซึ่งปรากฏในระบบ ตรวจสอบของจังหวัด โดยระบบการโอนส่งต่อข้อมูลระหว่างอำเภอกับอำเภอ หรืออำเภอกับสำนักงานเขต จะปิดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยกรมการปกครองจะถือว่าข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะเป็นข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินการของแต่ละอำเภอ ในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยความสะดวก

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗